
sþ. 62. Fyrirspurn [57. mál]
til viðskiptaráðherra um verðlagsmál.

Frá Magnúsi Kjartanssyni.

Óskað CI' eftir birtingu á skýrslu þeirri sem verðlagsstjóri boðaði í sjonvarps-
þætti að samin yrði um verðlag og verðlagsmyndun í Englandi annars vegar og á
Íslandi hins vegar.

Hefur verðlagseftirlitið nægilegt fjármagn til þess að geta gegnt eftirlits- og
rannsóknarstörfum sínum á fullnægjandi hátt?

Óskað er eftir skriflegu svari.


